

นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

“น้องมาย” บุญญาธิการ ปะสาริกัง

Freshy นีเกศศาสตร์



น้องมาย หรือ บุญญาธิการ ปะสาริกัง เป็นน้องใหม่ทุนความสามารถพิเศษชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้สาวน้อยร่างเล็ก อายุ 17 ปี จากเมืองจันทบุรีที่เข้ามาเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ด้วยใจรักในกีฬาฟุตบอลและเธอก็ทำได้สำเร็จได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงของทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีสมความตั้งใจ และขณะนี้น้องมาย เป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งกองบรรณาธิการ @Amata ขอแนะนำนักกีฬาคนเก่ง

น้องมายเล่าถึงว่าทำไมถึงมาเล่นฟุตบอล ทั้งๆที่น่าจะเป็นกีฬาสำหรับผู้ชายมากกว่า น้องมายบอกว่า “ตอนที่เล่นก็แค่อยากเล่นเพื่อออกกำลังกาย แต่พอเริ่มเล่นก็เริ่มสนุกยิ่งเล่นก็อยากเล่นให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มเล่นตั้งแต่ 10 ขวบมีคุณพ่อที่คอยฝึกสอนให้ก็เล่นกับพ่อมาเรื่อยๆ ไม่ได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ไม่ได้เป็นนักกีฬาของทีมใดทีมหนึ่ง จนมีคนมาเห็นแววได้แนะนำให้มาสอบคัดเลือกที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีและมายก็ทำได้สำเร็จสอบคัดเลือกผ่านได้เป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีและได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีและสโมสรชลบุรีตั้งแต่นั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”





เพียงอายุ 17 ปี น้องมายได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ หลายรายการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือกที่ประเทศไทย การแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่ประเทศจีน(ปีพ.ศ. 2554) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ เอเชียอายุไม่เกิน 19 ปี ที่ประเทศเวียดนาม (ปีพ.ศ. 2555) ส่วนผลงานล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์ และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโรงเรียนกีฬาครั้งที่ 14 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

น้องมายเป็นผู้เล่นที่มีคล่องตัวสูง ไม่ชอบเล่นเกมรับตั้งมั่นตำแหน่ง ที่เธอเล่นนั่นก็คือกองหน้าตัวหรือกองกลางผู้ทำเกมนั่นเอง เธอบอกว่า สโมสรของเธอคือ แกเรทเบล กองกลางของทีมที่อตแน่มฮ็อทสเปอร์ (Tottenham Hotspur) มายบอกว่าอยากเก่งแบบฮีโร่ของตนซึ่งทุกวันนี้ เธอกำลังพัฒนาตนเอง

ด้วยอายุที่ยังน้อยแต่ความสามารถนั้นไม่ได้น้อยตามอายุเลย น้องมายได้ผ่านการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติมาหลายรายการ มีผลงานที่โดดเด่นจนได้รับคัดเลือกเข้าฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทฟุตบอลหญิงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ปลายปีนี้ที่ประเทศพม่า ช่วยกันส่งแรงใจให้สาวน้อยคนเก่งของเราได้เป็นตัวแทนทีมชาติ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ